

Phòng khám đa khoa Hồng Cường có tốt không

Phòng khám đa khoa Hồng Cường có tốt, uy tín và chất lượng không? Có thể nói Phòng khám đa khoa Hồng Cường 87-89 Thành Thái là một trong các phòng khám đa khoa uy tín tốt nhất ở TPHCM. Vì sao chúng tôi lại đưa ra nhận định như vậy? Chất lượng Phòng khám đa khoa Hồng Cường được đánh giá thông qua khá nhiều lần điều trị thành công cho người bệnh. Với các bệnh nhân chưa từng điều trị tại [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#) lần nào thì việc câu hỏi "Phòng khám đa khoa Hồng Cường có tốt không?" là điều hiển nhiên. Để bạn hiểu hơn về chất lượng của Phòng khám đa khoa Hồng Cường, chuyên gia của phòng khám xin có vài chia sẻ như sau:

Phòng khám đa khoa Hồng Cường – Địa chỉ phòng khám uy tín tại TPHCM

Đội ngũ bác sĩ giỏi

Phòng khám quy tụ những chuyên gia đầu ngành về các bệnh như bệnh trĩ, bệnh xã hội, các bệnh phụ khoa và nam khoa. Những bác sĩ "gạo cội" này là nhân lực chủ đạo trong việc chữa trị và khám bệnh cho bệnh nhân. Thêm vào đó, đội ngũ bác sĩ trẻ, nhiệt huyết, có trình độ và tình yêu nghề cũng sẵn sàng "lăn xả" cùng người bệnh trong quá trình điều trị. Hàng năm, phòng khám đều tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu cho các bác sĩ nhằm nâng cao tay nghề và kinh nghiệm cho các bác sĩ trong việc thăm khám và chữa trị cho người bệnh.



Cơ sở vật chất hiện đại

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đầu tư trang thiết bị trong công tác khám chữa bệnh, hàng năm phòng khám đã cho nhập khẩu khá nhiều máy móc tân tiến từ nước ngoài và trước khi đưa vào hoạt động thì các dụng cụ y tế này đều được trải qua quy trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt. Bởi vì thế khả năng xảy ra sai sót trong quá trình khám chữa bệnh sẽ được hạn chế xuống mức thấp nhất.

Không những vậy, không gian khám chữa bệnh của phòng khám cũng được ban lãnh đạo vô cùng chú trọng. Cụ thể để tạo tâm lý thoải mái cho người bệnh, phòng khám đã cho xây dựng, sắp xếp phòng ốc với đầy đủ một số tiện nghi như khi ở nhà. Bạn có thể đọc báo, xem ti vi, bắt wifi miễn phí... tại đây.

**Phương pháp điều trị tại Phòng khám đa khoa
Hồng Cường**

Tại Phòng khám đa khoa Hồng Cường, ngoài việc ứng dụng điều trị bệnh theo phương pháp truyền thống thì còn sử dụng cả những phương pháp điều trị mới, cho hiệu quả vượt trội hơn hẳn. Trong mỗi hạng mục điều trị, các phương pháp chữa trị bệnh theo kỹ thuật tiên tiến luôn được ưu tiên hàng đầu. Ví dụ như:

- Điều trị bệnh lậu bằng phương pháp DHA
- Điều trị sùi mào gà bằng phương pháp ALA-PDT
- Điều trị bệnh giang mai bằng phương pháp cân bằng miễn dịch
- Điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp PPH, HCPT

Đây chỉ là một vài phương pháp chữa trị tiên tiến mà Phòng khám đa khoa Hồng Cường đã ứng dụng thành công cho khá nhiều bệnh nhân. Chủ yếu các phương pháp này đều ứng dụng công nghệ cao, kết hợp với sóng điện từ hay ánh sáng để phân loại điều

trị bệnh. Tùy theo từng mức độ bệnh và tùy từng loại bệnh mà bác sĩ sẽ chỉ định các cách điều trị khác nhau.

Về cơ bản, những ưu thế chung của việc điều trị bệnh bằng công nghệ tiên tiến tại Phòng khám đa khoa Hồng Cường đó là: Tiết kiệm thời gian điều trị, khoản chi phí hợp lý, không gây đau đớn cũng như không có bất cứ biến chứng gì xảy ra trong quá trình điều trị. Sau điều trị, bệnh nhân sẽ được chỉ định tái khám định kỳ và theo dõi thường xuyên cho tới lúc bệnh được đẩy lùi hoàn toàn.

Quy trình khám chữa bệnh



Khi tới với Phòng khám đa khoa Hồng Cường 87-89 Thành Thái là địa chỉ phòng khám nam khoa uy tín tại TPHCM bạn sẽ được khám bệnh theo một quy trình cẩn thận và nghiêm ngặt, từ khám tổng quát cho tới khám lâm sàng từng vùng nhạy cảm và tiến hành các xét nghiệm chức năng như: siêu âm, chụp X quang...

Hiện nay, phòng khám đang ứng dụng một số công nghệ tiên tiến vào công tác khám chữa bệnh nam khoa như: Điều trị viêm bao quy đầu bằng phương pháp sóng ngắn CRS, điều trị liệt dương bằng

phương pháp 6 trong 1, điều trị xuất tinh sớm bằng liệu pháp hãm điều chỉnh dây phanh quy đầu... Đây đều là các phương pháp chữa bệnh tân tiến trong giai đoạn hiện nay.

Chế độ bảo mật tốt

Xấu hổ, e ngại là cảm giác chung của rất nhiều nam giới khi đi điều trị bệnh nam khoa. Tuy vậy, đến với Phòng khám đa khoa Hồng Cường các nam giới có thể an tâm chữa bệnh mà không lo thông tin về bệnh tình của mình bị rò rỉ ra ngoài, bởi chế độ bảo mật thông tin của phòng khám được các chuyên gia đánh giá vô cùng tốt.

Cách thức hoạt động hiệu quả

Phòng khám hoạt động theo cơ chế một cửa vào tất cả các ngày trong tuần bao gồm cả những ngày Lễ, Tết. Thêm vào đó, các thủ tục khám chữa bệnh của phòng khám cũng vô cùng nhanh gọn, vì vậy bệnh

nhân có thể tận dụng thời gian rảnh để tới với phòng khám.

Phía trên là những thông tin về vấn đề: Phòng khám đa khoa Hồng Cường có tốt không? Mong rằng với những gì chúng tôi vừa cung cấp, người bệnh có thể hiểu rõ hơn về phòng khám, từ đó đưa ra những lựa chọn phù hợp cho bản thân. Nếu còn thắc mắc, bạn có thể liên hệ với bác sĩ chuyên khoa bằng cách:

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường

Địa chỉ: 87-89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM

Điện thoại: (028) 73070666

Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần từ 08:00 đến 20:00 (bao gồm Lễ, Tết)